

## กันกุลบุกตลาดออนไลน์ เปิดโกดังไฟฟ้าต่อหอ ขายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

**GUNKUL SPECTRUM** หน่วยนวัตกรรมธุรกิจพลังงานของGUNKUL กับ SCB 10X เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “โกดังไฟฟ้าต่อหอคอมพิวเตอร์” ตลาดออนไลน์ของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและโซลาร์ พบโปรโมชันมากมาย ตั้งแต่วันที่-31 ต.ค. 64

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ระบุว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “โกดังไฟฟ้าต่อหอคอมพิวเตอร์” ตลาดออนไลน์ของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและโซลาร์ความร่วมมือกันระหว่าง GUNKUL SPECTRUM หน่วยนวัตกรรมธุรกิจพลังงานของ GUNKUL กับ เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) ด้วยแนวคิด Add Energy To Cart - จับพลังงานใส่ตะกร้าซื้อ สร้างคอมมูนิตี้ช่างไฟและผู้ประกอบการโซลาร์ให้เข้าถึงสินค้าคุณภาพหลากหลายจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกในราคาดี

โดยโกดังไฟฟ้าต่อหอคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 1.ค้นหาสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากหมวดหมู่สินค้าและแบรนด์ชั้นนำหลากหลาย ซึ่งโกดังไฟฟ้าคัดสรรแบรนด์ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์ชั้นนำจากทั่วโลกมาไว้ในที่เดียว แบ่งหมวดหมู่สินค้ายอดนิยม 4 หมวดใหญ่ คือ 1) แผงโซลาร์เซลล์ 2) อินเวอร์เตอร์ 3) แบตเตอรี่ 4) ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

2.GROUP BUY พิเศษรวมกลุ่มคนชอบแชร์ที่ทำให้ซื้อปลีกได้ในราคาส่ง โดยวิธีการซื้อที่จะทำให้ลูกค้าได้ราคาสุดคุ้มเหมือนซื้อกับผู้ผลิตโดยตรง เปิดรวบรวมกลุ่มซื้อ (GROUP BUY) สินค้าแต่ละรายการโดย

จำกัดระยะเวลาเพียง 6 วันเท่านั้นเพื่อไม่ให้ลูกค้ารอจับสำเร็จนานจนเกินไป ลูกค้าชำระเพียง 30% ของยอดซื้อเพื่อจองสินค้า และเมื่อกรุปสำเร็จค่อยจ่ายในส่วนที่เหลือ

3.ทำราคาโครงการไม่นานอีกต่อไป ขอใบเสนอราคาออนไลน์ทันที ไม่ต้องรอแอดมิน โดยลูกค้าสามารถกดปุ่มขอใบเสนอราคาอัตโนมัติจากระบบได้เอง และสามารถขอเอกสารได้ตามต้องการตลอด 24 ชั่วโมง

4.ขนส่งสะดวกมั่นใจ เลือกได้หลากหลายวิธี มีประกันจัดส่ง โดยโกดังไฟฟ้ามอบ 3 วิธีจัดส่งที่จะดูแลให้สินค้าไปถึงมือผู้ซื้ออย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ทั้งการขนส่งผ่านพัสดุภัณฑ์ขนส่งชั้นนำทั้ง DELIVEREE และ INTEREXPRESS หรือให้ทางโกดังไฟฟ้าแนะนำจ้างรถเหมาขนส่งในกรณีซื้อสินค้าจำนวนมาก รวมทั้งสามารถมารับสินค้าด้วยตัวเองที่คลังสินค้าของกันกุล

และ 5.ชำระเงินง่ายปลอดภัย แถมยังมีผ่อน 0% โดยลูกค้าสามารถเลือกระหว่างโอนผ่านบัญชีธนาคาร อินเทอร์เน็ตแบงก์กิงชำระผ่านบัตรเครดิต/เครดิต หรือพร้อมเพย์ โดยหากยอดซื้อถึง 30,000 บาทสามารถเลือกผ่อน 0% นาน 4 เดือนผ่านบัตรเครดิต

ทั้งนี้ โกดังไฟฟ้ามีแผนการที่จะเพิ่มจำนวนรายการสินค้าอีกไม่ต่ำกว่า 5,000 รายการ ซึ่งสามารถซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและโซลาร์ไปกับตลาดออนไลน์ “โกดังไฟฟ้าต่อหอคอมพิวเตอร์” โดยมีสิทธิประโยชน์และโปรโมชันมากมายสำหรับสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ที่สมัครภายในเดือนก.ย. ร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัววันนี้-31 ต.ค. 2564 ■